

CHỈ THỊ
CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY
về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017
của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 1031-QĐ/TU ngày
16/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành Quy định
trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc tỉnh tiếp tục
phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi
sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ
trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Qua 05 năm triển khai thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 1031-QĐ/TU ngày 16/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành Quy định trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc tỉnh tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đã đạt được kết quả tích cực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và Nhân dân về phát huy quyền làm chủ và vai trò của Nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được nâng lên; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện, đổi mới phương thức hoạt động theo hướng mở rộng dân chủ, công khai để dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, dân giám sát; việc lắng nghe, tiếp thu, giải quyết ý kiến phản ánh của Nhân dân có nhiều chuyển biến; phát huy ngày càng tốt hơn quyền và trách nhiệm của Nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Nhân dân tin tưởng, chủ động và tích cực hơn tham gia đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị hàng năm của tỉnh.

Tuy nhiên, việc cụ thể hoá, tổ chức thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 1031-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ở một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa kịp thời, thường xuyên, hiệu quả chưa cao, chưa thu hút được đông đảo đoàn viên, hội viên và

Nhân dân quan tâm; còn e ngại trong phản ánh, góp ý trực tiếp với cấp ủy, tổ chức đảng về những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu; một số phản ánh, kiến nghị của Nhân dân chưa được xem xét kịp thời, thấu đáo; hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là ở cơ sở đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của một số cán bộ, đảng viên còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu của công tác xây dựng Đảng.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 99-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Quyết định số 1031-QĐ/TU ngày 16/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá". Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo, quán triệt và tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1- Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, nhất là vai trò của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện nghiêm, hiệu quả Quyết định số 99-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quyết định số 1031-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư, Quy định số 12-QĐ/TU ngày 24/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên và Quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và trách nhiệm trong hệ thống chính trị và toàn xã hội.

- Thường xuyên thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân đóng góp ý kiến, phản ánh, giám sát biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý, người đứng đầu.

- Tiếp tục cụ thể hóa phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng" sát với thực tiễn; triển khai thực hiện có hiệu quả pháp luật về dân chủ ở cơ sở, tiếp cận thông tin, những quy định liên quan đến quyền làm chủ của Nhân dân, nhất là trong công khai, minh bạch các thông tin, các nội dung về bản cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất

đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ đảng viên; kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ lãnh đạo, người kê khai theo quy định. Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị. Đề cao tinh thần trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu, đổi mới sáng tạo, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ ở cơ sở. Tăng cường mối liên hệ mật thiết của cán bộ, đảng viên với tổ chức đảng, Nhân dân nơi cư trú.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 1031-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, nhất là chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thực hiện các quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; kịp thời thông tin kết quả xử lý cán bộ vi phạm theo phản ánh, kiến nghị của Nhân dân. Phát hiện, biểu dương, khen thưởng kịp thời người tốt, việc tốt và những tổ chức đảng, đảng viên có cách làm sáng tạo, hiệu quả; nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 1031-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

2- Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cấp chính quyền, các ngành thực hiện tốt công tác tiếp dân, tăng cường tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân; tiếp nhận, trả lời, giải quyết kịp thời phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo chính đáng, hợp pháp của công dân và những vấn đề Nhân dân quan tâm, dư luận bức xúc. Đẩy mạnh công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở, cải cách thủ tục hành chính, đạo đức công vụ. Nâng cao hiệu quả việc bảo vệ, khuyến khích người dân phát hiện, tố giác, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá". Tiếp tục quan tâm tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng đảng, chính quyền.

3- Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ:

- Phát huy vai trò nòng cốt trong công tác vận động Nhân dân tích cực tham gia góp ý, phản ánh với Đảng về những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" của cán bộ, đảng

viên; tích cực tham gia đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyên hoá" trong nội bộ.

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, nhất là trong công tác giám sát đối với người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, trách nhiệm thực thi công vụ. Thực hiện tốt vai trò là người đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên, Nhân dân.

- Thường xuyên củng cố, kiện toàn, phát huy có hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức tự quản ở cơ sở.

4- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng thông tin, tuyên truyền; phát huy sức mạnh tổng hợp các cơ quan thông tin đại chúng và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; nắm bắt dư luận xã hội, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh; biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng các tấm gương, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

5- Giao Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quyết định số 1031-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chỉ thị này, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chỉ thị này được phổ biến đến Chi bộ trong toàn tỉnh, công khai để Nhân dân biết, giám sát.

Nơi nhận:

- Các đ/c TVTU,
- Các ban đảng tỉnh và Văn phòng Tỉnh ủy,
- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn, BTV Tỉnh đoàn,
- Các cấp ủy trực thuộc tỉnh,
- CP. VPTU- Đ, T, C3,
- Lưu VPTU.

Đồng kính gửi:

- Ban Bí thư Trung ương (a+b),
- Ban Dân vận Trung ương (a+b),
- Văn phòng Trung ương (a+b).

D-M3T/CT27/59

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ



Quản Minh Cường

Handwritten signature in blue ink, partially overlapping a circular red stamp.

